

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ (7 พ.ย.59)</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ (6พ.ย.59)</p>	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัย และการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลตามจังหวัดต่าง ๆ ณ วันที่ 5 พ.ย. มีประชาชนลงนามแสดงความอาลัย 101,063 คน และมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. รวม 6,990,471 คน กิจกรรมสวดพระอภิธรรมมียอดผู้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.-5 พ.ย. รวม 8,934,800 คน กิจกรรมทำบุญตักบาตรมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,745,961 คน และกิจกรรมอื่นๆ 2,413,240 คน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัจน์ ตันยวรรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสวดพระพุทธรูปถวายเป็นพระราชกุศล จะมีขึ้นทุกวันที่ 5 ของเดือน ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทุกวัดพร้อมกันทั่วประเทศ เว้นในเดือน ธ.ค.จะปรับมาเป็นวันที่ 4 ธ.ค.แทน</p> <p>-นายบุญเชิด กิตติธรากร ผอ.สำนักงานเลขาธิการ มหาเถรสมาคม กล่าวว่า การสวดเจริญพระพุทธรูป ที่มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลจัดขึ้นทุกวัดทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ในวันจันทร์ปรับจากการสวดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เป็นการสวดพระพุทธรูปถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนวันศุกร์ สวดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามเดิม นอกจากนี้ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร จำนวน 10,000 รูป แบ่งเป็นจังหวัดละ 89 รูป เริ่มบวช 28 พ.ย. ลาลึกษา 6 ธ.ค. รวม 9 วัน และวันที่ 20 ม.ค. จะจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมวาร (100 วัน)</p> <p>-นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฯ เปิดเผยว่า จากการสำรวจพบโรงครัวของมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ดีที่สุด อยากให้โรงครัวอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่าง ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ไขมันในน้ำชะจากโรงครัว และไม่คัดแยกเศษอาหารก่อนเทน้ำทิ้ง ในการประกอบอาหาร ไม่มีการสวมหน้ากากป้องกัน สวมหมวก ส่วนขั้นตอนการปรุงอาหาร ควรยกให้สูงจากพื้น ไม่ควรวางภาชนะต่างๆ ไว้บนถังแก๊ส เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ และไม่ควรประกอบอาหารไว้เกินจำนวนความต้องการ เพราะจะส่งผลต่อปริมาณขยะ</p> <p>ตั้งจุดเฝ้าระวังผู้มีอาการทางจิต</p>
<p>ข่าวสด บ้านเมือง (5 พ.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว กอ.ร.ส.ได้เน้นย้ำจุดคัดกรองทั้ง 8 จุดให้สังเกตผู้ที่มีอาการทางจิต เนื่องจากมีบุคคลแสดงอาการทางจิตขณะเข้าถวายสักการะ ซึ่งราชวงศ์รักษาได้กันตัวออกมาทัน ขณะเดียวกัน ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตามจุดพักคอย แจ้งเตือนประชาชนให้สังเกตบุคคลรอบข้างว่ามีบุคคลแสดงอาการทางจิตหรือไม่ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้จัดเจ้าหน้าที่รองรับบุคคลที่มีอาการดังกล่าวไว้แล้ว</p>
<p>ไทยรัฐ (7 พ.ย.59)</p>	<p>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุภาวดี เจียรกุล สถาบันประสาทวิทยา พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำบัดคนราดูร นำทีมแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขทุกสังกัดร่วมตั้งหน่วยให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ กระจายตามจุดต่างๆ ทั้งสนามหลวง โดยมีภารกิจตั้งหน่วยที่ทำช่วงเพราะเป็นจุดที่มีผู้คนเดินทางขึ้นลงทางเรือเป็นจำนวนมาก</p> <p>-ด้าน นายพิภพ บุญธรรม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ บริเวณที่ทำการประตุน้ำบางยี่หน ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยริมแม่น้ำท่าจีนวันที่ 7-11 พ.ย. โดยเรือดังกล่าวในหลวง ร.9 พระราชทานเมื่อ พ.ศ.2498 เพื่อใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชน</p>
<p>ไทยโพสต์ (7 พ.ย.59)</p>	<p>-เสนอบทความ โดย วิชา เกียรติหนูหนวี พยาบาลวิชาชีพด้านผู้สูงอายุ รพ.ปากท่อ กล่าวถึงแนวทางการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับคนแก่ที่นอนติดเตียง ชยับตัวไม่ได้ ให้ใช้วิธีทำบุญใส่ซอง จุดเทียนขาวไหว้รูป “ในหลวง ร.9” หรือเปิดรายการทีวีขณะที่มีการสวดพระอภิธรรม แล้วให้ผู้สูงอายุสวดตาม ที่สำคัญ ลูกหลานต้องพยายามพูดคุยให้เข้าใจ ส่วนผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์และกลิ้งปัสสาวะไม่อยู่ ผู้สูงอายุป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคอัมพาต ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล การต่อคิวและงดตากแดด นอกจากนี้ แนะนำให้สังเกตอาการ โดยปกติความเศร้าเสียใจจะมีอยู่ 1 เดือนหลังการสูญเสีย หากนานเกิน 2 เดือนขึ้นไป แนะนำให้พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (7 พ.ย.59)</p> <p>ข่าวสด บ้านเมือง (6พ.ย.59)</p>	<p>ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอสภูกีฬ สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐ 15 ปี...ร่วมทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด โดย นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของโครงการอาสาสมัครแพทย์ไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา จะดำเนินการ 2 เรื่องคือ 1.จะนำคณะศิษย์แพทย์นานาชาติประมาณ 30 คน ร่วมกับคณะแพทย์รพ.ราชวิถีและรพ.เด็ก ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคปากแห้งเพดานโหว่จากท้องถิ่นทุรกันดารในภาคกลางและ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อมารักษาราว 200-250 คน และ 2.โครงการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกแห่งชาติ ได้ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญวัคซีนไข้เลือดออกทั้งไทยและต่างประเทศรวม 16 ท่าน และเห็นควรว่าต้องจัดตั้งคณะกรรมการวัคซีนไข้เลือดออกแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกได้ทำงานร่วมกัน และขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการให้ความเห็นร่วมวิจัย และนำความก้าวหน้า ตลอดจน Road Map ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกอย่างรีบด่วน</p> <p>พระราชกรณียกิจการแพทย์-สาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีคุณูปการต่องานด้านการแพทย์การสาธารณสุขอย่างมาก ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาผู้ป่วยได้ทันที นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกหลายโครงการ ทั้งโรคเรื้อน วัณโรค โรคโปลิโอ โดยหลังจากที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนั้นมีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าภาคอื่นๆ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในโครงการทดลองควบคุมและบำบัดโรคเรื้อนของกระทรวงสาธารณสุข ทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนของกระทรวงสาธารณสุขไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ และให้จัดตั้ง "สถาบันราชประชาสมาสัย"</p> <p>-อีกพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงถือเป็นพระอู่ระ คือพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย ทรงมีพระราชปรารภให้วัดโพธิ์เปิดโรงเรียนสอนวิชาการแพทย์แผนไทย เมื่อปี พ.ศ. 2493 ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจการด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยได้เจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวาง ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการพระราชดำริส่วนพระองค์และพระราชวงศ์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.โครงการที่เกิดจากพระราชดำริโดยแท้จริง เช่น โครงการสวนป่าสมุนไพรของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน และโครงการพระราชดำริเพื่อศึกษาวิจัยสมุนไพรที่ใช้กับโรคมาเร็ง</p> <p>2.โครงการที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ เช่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง, สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และโครงการสวนสมุนไพรของศูนย์ศึกษาพัฒนาต่างๆ เป็นต้น</p>
<p>มติชน(6พ.ย.59) สยามรัฐ(7 พ.ย.59)</p>	<p>สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต บรรยายพิเศษเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559 เรื่อง "เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่...เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ว่า ทุกวันที่ 1-7 พ.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้ สธ.ได้รณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดการปฐมพยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามรพ.ปัญญาอ่อน เป็น รพ.ราชานุกูล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อบุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสทูเดย์ เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (5 พ.ย.59)</p>	<p>มาตรการช่วยชาวนา</p> <p>-เสนอข่าว นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้วางแผนการกระจายผลผลิตข้าวสารสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์การเกษตร 8 จังหวัดภาคอีสานนำข้าวที่รับซื้อจากชาวนามาขาย เน้นข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์คุณภาพดี จากโรงสีสหกรณ์ที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี และประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเปิดพื้นที่ให้เป็นจุดจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ 10 แห่ง ที่กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข บริษัทพิภพประกันภัย จำกัด ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิต สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท และการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ (5 พ.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ (5 พ.ย.59)</p> <p>ข่าวสด(6พ.ย.59)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อนำไปวางจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 8 พ.ย. นี้</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ราคาข้าวที่ตกลงในช่วงนี้ ทำให้รัฐบาลต้องทุ่มเททั้งงบประมาณและสรรพกำลังเข้าช่วยชาวนาที่กำลังประสบความเดือดร้อน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันช่วยเหลืออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น กระทรวงเกษตรฯ ส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ช่วยรับซื้อข้าวโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ส่งให้สถานศึกษาต่างๆ ที่มีโรงสีข้าว เปิดสีข้าวให้แก่ชาวนาในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข ส่งให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร เป็นต้น</p> <p>ชวานาผูกคอตาย</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภกิจ ปั้นแปลก อายุ 43 ปี ชาว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ผูกคอตายที่ต้นไม้บริเวณกลางทุ่งนา ภรรยาระบุว่า สามีผูกคอตายกับเพื่อนชาวนาด้วยกันว่าปีนี้ราคาข้าวไม่ดี มีหนี้สินเงินกู้สหกรณ์การเกษตรอำเภอบางมูลนาก และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมแล้วเกือบ 1 ล้านบาท คาดว่าคงหาทางออกไม่ได้จึงผูกคอตาย</p> <p>-เสนอข่าว นายเส็งยม คุณรัมย์ อายุ 51 ปี ชาวหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ใช้เชือกผูกคอตายภายในบ้าน โดยนายเส็งยมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและโรคประสาท รักษาตัวมานาน คาดว่าอาจจะเครียดที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ประกอบกับโรคเครียดกำเริบ จึงตัดสินใจผูกคอตาย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (6พ.ย.59)</p> <p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดอะเนชั่น (7 พ.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก (7 พ.ย.59)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงพาณิชย์เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของกรม. กรมี่ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. โดยมีข้อสังเกตและเป็นห่วงใน 2 มาตราที่อาจจะกระทบสิทธิของผู้ประกอบการโดยสุจริต และผิดพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงผิดพ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ.2545 และกรม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยกรมี่ของบุนหรีแบบเรียกกำลังเป็นข้อพิพาทในองค์การการค้าโลก ซึ่งออสเตรเลียได้ถูกประเทศต่างๆ ยื่นฟ้อง จึงเห็นควรรอคำวินิจฉัยคดีก่อน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการ กรม. ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข นำข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ สถานที่ที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ตลาด สถานีขนส่ง และภัตตาคารที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ อาจเป็นเพราะประชาชนไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ปฏิบัติตาม สาเหตุที่สำคัญ คือยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง ทั้งนี้ ในร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีการแก้ไขปรับปรุงให้การบังคับใช้กฎหมายง่ายขึ้น โดยใช้ระบบกล่าวโทษแบบงานจราจร คือเมื่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายพบเห็นผู้กระทำผิดสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ สามารถออกไปสั่งเพื่อให้ไปจ่ายค่าปรับได้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้าของสถานที่สาธารณะต้องรับผิดชอบดูแลสถานที่ของตนเอง มีการติดป้ายห้ามสูบ และหากพบคนสูบบุหรี่ในสถานที่ของตนเอง ต้องอธิบายและขอให้ไปสูบบุหรี่อื่น หากไม่ดำเนินการถือว่าผู้ดูแลสถานที่นั้นมีความผิดด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ แนวนหน้า (7 พ.ย.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (5 พ.ย.59)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสธ.ว่ามีนิสิตของมหาวิทยาลัย 1 ราย ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพ่นยาฆ่ายุงลายและลูกน้ำในบริเวณมหาวิทยาลัยแล้ว และจะทำต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด สำหรับนิสิตที่ป่วยขณะนี้อาการใช้หายแล้ว อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากสธ.ว่าจะเป็นพาหะของโรคหรือไม่ จึงให้หยุดเรียนจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสธ.ว่าผู้ป่วยสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ</p> <p>นายไพบุลย์ มลคล้า สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า วันที่ 5 พ.ย.ได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เฝ้าระวังภายในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และต้องฉีดพ่นซ้ำ 7 ครั้ง ซึ่งวันที่ 8 พ.ย.จะดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นางพอลีน ยูเบียล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ แถลงว่า พบ ผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่อีก 6 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 23 คน แต่ขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดฟื้นตัวจากอาการป่วยแล้ว และกำลังประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (5 พ.ย.59)</p>	<p>นำท่วมเพชรบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. ส่งทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือเข้าตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขใน จ.เพชรบุรี ที่ถูกน้ำท่วม 5 แห่ง ได้แก่ สสจ.เพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้า รพ.สต.บ้านหม้อ สสอ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (5 พ.ย.59)	บ้านแหลม และรพ.สต.บ้านเขาตะเครา เพื่อให้มีความปลอดภัยและสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ พร้อมให้อสม.เยี่ยมบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อ.เมืองและ อ.บ้านแหลม -เสนอข่าว พื้นที่ในเขตเทศบาล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีน้ำท่วมขังสูงเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับในพื้นที่มีการถมที่ดินเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้ใส่ท่อไว้จำนวนมาก ทำให้น้ำท่วมขังมา 5 วัน และเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
Hfocus	แนวทางแก้ปัญหา “ห้องฉุกเฉิน” แออัด -เสนอข่าว นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหา “ห้องฉุกเฉิน” แออัด โดยต้องมีแพทย์ประจำการสูงสุดคนไข้ ต้องวางระบบคัดกรองเข้มข้น และทำความเข้าใจผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงให้รอ โดยตั้งแผนกรอรับหลังออกจากห้องฉุกเฉิน เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
ข่าวสด ไอ.เอ็น.เอ็น มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. (5 พ.ย.59)	รมว.สธ.เยี่ยมรพ.อุทัยฯ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น รพ.อุทัยธานี สอนองพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้พัฒนาบริการด้านสาธารณสุข มีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมรพ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 โดยปี 2560 จะเริ่มก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ อาทิ โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง และมะเร็ง รวมทั้งเป็นศูนย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
กรมประชาสัมพันธ์ (5 พ.ย.59)	ตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัย เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยจังหวัดอุทัยธานีมีหมอครอบครัว 3 ทีม ดูแลประชาชนประมาณ 3 หมื่นคน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำทุกทีม ดูแลประชาชนได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง สามารถดูแลจนกระทั่งช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะกระจายให้เกิดทั่วประเทศ
ไทยโพสต์ บ้านเมือง (7 พ.ย.59)	วัคซีนไขหวัดใหญ่ -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รก.เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปี 2560 บอร์ดสปสช.ได้อนุมัติจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่เช่นเดียวกับปี 2559 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภูมิป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการณรงค์ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2560-31 ส.ค. 2560 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
สยามรัฐ (7 พ.ย.59)	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสบส. เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 6 พ.ย. 59 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เพิ่มจากปี 58 ถึงร้อยละ 60 ซึ่งขณะนี้ในช่วงที่สุนัขติดสัด จึงมีโอกาสเสี่ยงเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดในกลุ่มสุนัขข้างขึ้น และคนมีโอกาสติดเชื้อหากถูกสุนัขที่มีเชื้อกัด จึงประสานประสานอสม.ระดับประเทศ ภาค เขต จังหวัด และอำเภอ ให้เฝ้าระวังสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ในชุมชนที่เสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาชนให้นำสัตว์เลี้ยงในบ้านไปฉีดวัคซีนป้องกัน
มติชนออนไลน์ (5 พ.ย.59) สยามรัฐ (7 พ.ย.59)	สบส.เตือนกินยาปฏิชีวนะ -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้ให้อสม.ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาไขหวัด รวมทั้งการป้องกันโรคและป้องกันการป่วยจากโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคปอดบวม อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนมากยังซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองเมื่อเป็นไขหวัดมัก และมีความเชื่อว่าหากกินจะรักษาไขหวัดหายเร็วขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงไม่สามารถรักษาได้ และทำให้เกิดปัญหาไข้ยาเกินความจำเป็น
ผู้จัดการออนไลน์ (5 พ.ย.59)	เตือนระวังโรคทางเดินหายใจ -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนปลายฝนต้นหนาว กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ทั้งหอบหืด ไขหวัดใหญ่ ปอดบวม และอาจมีอาการหนักกว่ากลุ่มอื่น แนะนำวิธีปฏิบัติตัวรับมือช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
เดลินิวส์(6พ.ย.59)	โรคปอดบวม -รศ.นพ.ชัชฎ์ พันธุ์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า โรคปอดบวมสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนไอพีดี ซึ่งจะป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุ

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง(6พ.ย.59)	<p>ต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกัน แต่ปัจจุบันวัคซีนมีราคาค่อนข้างแพง รพ.จุฬาลงกรณ์จึงร่วมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานรณรงค์วันปลอดบวมโลกขึ้นในวันที่ 12 พ.ย. 59 โดยจะมีวัคซีนไอพีดีราคาต่ำกว่า 2,000 บาท ฉีดให้กับผู้ที่สนใจด้วย</p> <p>-เสนอข่าว พ.ญ.พนิดา ศรีสันต์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรีย มักจะมีอาการเริ่มต้นเป็นหวัดก่อน 2-3 วัน เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การสูดหายใจเอาเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปโดยตรง การสำลัก การกระจายของเชื้อตามกระแสเลือดไปสู่ปอด เด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยการสูดสำลักเชื้อก่อโรคบริเวณคอเข้าไปในหลอดลมส่วนปลายหรือถุงลม การป้องกันโรคกลุ่มอาการไข้หวัดและปอดบวมเหมือนกัน คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค มีอนามัยส่วนบุคคล เพิ่มความต้านทานโรค ควรให้เด็กได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และผู้เลี้ยงดูเด็กควรรู้จักอาการแรกเริ่มของโรคปอดบวม และควรนำมาพบแพทย์</p>
กรุงเทพธุรกิจ (7 พ.ย.59)	<p>ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการที่ไทยวางเป้าหมายสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดเป้าหมาย ภายใต้โมเดล “เวลเนส ซิตี้” ช่วยนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปโปรแกรมที่ผนวกรวมกับกิจกรรมดูแลสุขภาพร่างกายทั้งระบบ ตอบโจทย์ความต้องการเชิงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในแขนงต่าง ๆ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (5 พ.ย.59)	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว บอร์ดนมโรงเรียนคินสิทธ์ “บริษัท ฟุงกุลาแดรี่ ฟูดส์ จำกัด” ให้เข้าร่วมโครงการพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ตามคำสั่งศาลปกครองอุบลราชธานี พร้อมปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน เร่งลดค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนม ชี้ดเส้นผู้ประกอบการตรวจสอบหน้าโรงงาน ตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำสัญญาให้ชัดเจน และห้ามนำนมโรงเรียนออกขายต่างประเทศ พร้อมทั้งเตรียมเปิดตัว “กล่องนมโรงเรียนแบบใหม่” เร็ว ๆ นี้</p>
ประชาชาติธุรกิจ (5 พ.ย.59)	<p>แผน5ปีดิจิทัลไทยแลนด์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการแทนรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Software Fair ว่า ไทยแลนด์ 4.0 คือเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลจะผลักดันให้ทุกคนกินดีอยู่ดี ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยตั้งเป้าว่า หมู่บ้านในไทยต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 และใน 5 ปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว แรงงาน บุคลากร ธุรกิจ รวมถึงนโยบายสมาร์ตซิตี้</p>
ไทยโพสต์ แนวนหน้า (7 พ.ย.59)	<p>วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 และร่วมกับ 8 องค์กรหลัก หน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุขเปิดงาน “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global One Health Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกปี</p>
ไทยโพสต์ บ้านเมือง (7 พ.ย.59)	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว พต. นพ.สรวิชัย สุบุญ เตือนประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ว่า ขณะนี้มีคนไทย 1 ใน 11 รายที่เป็นเบาหวาน แต่มี 5 รายใน 11 ราย ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวาน สถิติคนเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นทุกปี และเริ่มเป็นในคนที่อายุน้อย ดังนั้นการป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุด และที่สำคัญควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลอยู่เสมอ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p>
เดลินิวส์(6พ.ย.59)	<p>พริตตี้ขับรถชนพังเสียหาย 9 คัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.รพ.ราชบุรี เปิดเผยถึงอาการของ น.ส.กฤตฎฎ ทับทิมผล หรือน้ำส้ม โซมี เน็ตไอดอลและพริตตี้ ที่ขับรถชนท้ายรถเก๋งและรถแท็กซี่จนพังเสียหาย 9 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย พบว่าอาการโดยรวมยังมีพฤติกรรมไม่ปกติ มีความสับสน แต่ดูสงบขึ้นกว่าช่วงแรก สามารถสื่อสารได้ตอบกับทีมแพทย์พยาบาล และญาติได้ และไม่ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าไปสอบปากคำผู้ป่วย โดยได้ตรวจปัสสาวะหาแอลกอฮอล์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และสารแอมเฟตามีน พร้อมทั้งส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รพ.รามธิบดีด้วย คาดว่าจะทราบผลใน 1-2 สัปดาห์ และจะทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่ามีอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในร่างกาย ซึ่งยาเพิ่มสมาธิที่ผู้ป่วยกินอยู่จะมีส่วนผสมนี้ด้วย แต่ระดับยาที่พบนั้นมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ไม่สามารถตอบได้
กรมประชาสัมพันธ์ (6พ.ย.59)	โรคพยาธิใบไม้ตับ -เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ แนะนำประชาชนงดกินปลาร้าดิบ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่
เดลินิวส์(6พ.ย.59)	โรคเชื้อราดื้อยา -เสนอข่าว รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ รายงานพบผู้ป่วยติดโรคจากเชื้อรา "แคนดิดา ออริส" ครั้งแรกในประเทศ 7 ราย ระหว่างช่วงเดือน พ.ค. 2556- ส.ค. 2559 ในรัฐนิวยอร์ก รัฐอิลลินอยส์ รัฐแมริแลนด์ และรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทั้งหมดมีอาการรุนแรงจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 18 วัน การติดเชือดังกล่าวมักพบในสถานพยาบาล โดยจะสามารถพบในช่องหู ปัสสาวะ และกระแสโลหิต และเชื่อมักมีการดื้อยา โดยซีดีซี ประกาศให้เชื้อนี้เป็นภัยคุกคามเกิดใหม่ระดับโลกเมื่อเดือน มิ.ย. 2559



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 